

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện khóa XII về chương trình giám sát năm 2023; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số: 12/KH-HĐND ngày 03/01/2023 của Thường trực HĐND huyện Ba Tơ về công tác của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2023; Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện

Thường trực HĐND đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp. Trên cơ sở thống nhất, Thường trực HĐND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp.

Thường trực HĐND phân công các Ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn UBND huyện cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra đạt chất lượng, đảm bảo thời gian theo quy định.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm để thông tin về tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh; thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi UBND huyện trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận và phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng đối với các nội dung tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết. Chủ tọa kỳ họp lựa chọn những vấn đề cần sự tham gia của đại biểu, gợi ý nội dung thảo luận sát với tình hình thực tế của địa phương. Sau kỳ họp, các nghị quyết được ban hành kịp thời để tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 05 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề), đã biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết, cụ thể: (1) Kỳ họp thứ 9

(chuyên đề) tổ chức vào ngày 16/3/2023, xem xét thông qua 02 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo). (2) Kỳ họp thứ 10 (Chuyên đề) tổ chức vào ngày 24/4/2023, xem xét thông qua 04 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo); (3) Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) tổ chức trong 02 ngày 13 và 14/7/2023, xem xét thông qua 08 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo). (4) Kỳ họp thứ 12 (Chuyên đề) tổ chức vào ngày 31/8/2023, xem xét thông qua 03 Nghị quyết (có phụ lục kèm theo). (5) Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) tổ chức ngày 30/11/2023 để em xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu và thông qua 06 nghị quyết.

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm) dự kiến tổ chức trong 02 ngày từ ngày 14 -15/12/2023 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Xem xét các báo cáo theo quy định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, dự kiến thông qua 06 nghị quyết.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ- HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch và tuân thủ đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

2.1. Về giám sát thường xuyên

Thường trực HĐND đã tích cực giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND huyện ban hành, giám sát việc thực thi pháp luật, phát triển KT- XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện; giám sát Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn và việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, phân loại và kịp thời chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết và gửi báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đến các đại biểu HĐND huyện thông tin kịp thời tới cử tri. (Có 21 ý kiến, kiến nghị được UBND huyện giải quyết, trả lời phục vụ TXCT trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và 13 ý kiến, kiến nghị phục vụ TXCT trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

2.2. Về khảo sát, giám sát chuyên đề

Trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tổ chức 07 cuộc khảo sát, giám sát. Trong đó, Thường trực HĐND huyện: 02 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát; Ban Pháp chế HĐND huyện: 02 cuộc giám sát; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: 02 cuộc giám sát (có phụ lục 2 kèm theo.)

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện xây dựng báo cáo kết quả giám sát theo quy định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

3. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo Lịch tiếp công dân theo quy định, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân của HĐND & UBND huyện vào ngày 25 hàng tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay không có công dân nào đăng ký, nên Thường trực HĐND huyện chưa tổ chức tiếp công dân.

Đến thời điểm báo cáo, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 03 đơn, Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp nhận 01 yêu cầu của công dân. Thường trực HĐND huyện đã chuyển 01 đơn đến Chi Cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ, 02 đơn chuyển đến UBND huyện để xem xét, giải quyết. Đối với đơn yêu cầu của công dân gửi Ban Pháp chế HĐND huyện, đã được Ban Pháp chế trả lời bằng văn bản và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhìn chung, đơn yêu cầu của công dân đã được UBND huyện, Chi cục THADS huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

4. Xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND huyện.

Trong năm, Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện giải quyết 06 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật (có phụ lục 3 kèm theo).

5. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện

- Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện phối hợp chặt chẽ trong hoạt động khảo sát, giám sát, nắm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện định kỳ báo cáo Thường trực HĐND huyện; tham mưu Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch, đề cương, báo cáo giám sát, khảo sát.

- Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND huyện, 02 Ban của HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trình. Trong thẩm tra, 02 Ban HĐND huyện đã thể hiện được chính kiến về các nội dung thống nhất, những vấn đề còn vướng mắc, chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương để kịp thời trao đổi, yêu cầu cơ quan soạn thảo giải trình, chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp.

- Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, 02 Ban của HĐND huyện tham mưu, chuẩn bị nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp huyện, xã năm 2023, cụ thể: Ban Pháp chế trao đổi về quy trình, thủ tục, kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND); Ban Kinh tế - Xã hội trao đổi về kỹ năng thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND.

6. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Để chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thường lệ giữa năm và cuối năm 2023, Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 05/4/2023 và Công văn số 103/HĐND ngày 11/4/2023 về

phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 15/9/2023 và Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 15/9/2023 về lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; theo đó, phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện theo quy định.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị và báo cáo theo quy định. Qua 02 đợt tiếp xúc có 155 ý kiến, kiến nghị; Thường trực HĐND huyện phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thống nhất báo cáo tỉnh 08 kiến nghị để xem xét, giải quyết.

- Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐĐBQH, ngày 21/6/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại 02 xã Ba Điền, Ba Tô; qua tổng hợp có 16 kiến nghị của cử tri 02 xã gửi đến đại biểu Quốc hội; Trong đó, có 03 kiến nghị đã được đại biểu Quốc hội ghi nhận, 13 kiến nghị còn lại đã được các sở, ngành của tỉnh ghi nhận trả lời tại hội nghị.

7. Hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND

Trong quá trình hoạt động, đại biểu HĐND luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành các nội dung, chương trình hoạt động trong năm 2023. Tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện các đại biểu tham gia đầy đủ và chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia các ý kiến có chất lượng đối với các nội dung trình kỳ họp, đóng góp hiệu quả vào việc ban hành nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân và các cấp, các ngành triển khai thực hiện chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra.

Tổ trưởng Tổ đại biểu tham gia các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện; Thường xuyên liên lạc với các địa phương (nơi trúng cử) để nắm tình hình trong nhân dân, qua đó thu thập ý kiến và nguyện vọng của cử tri. Các tổ họp phân công thành viên trong tổ nghiên cứu tài liệu và báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi mình trúng cử; tổng hợp và báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ giữa năm chuyển đến Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để xem xét giải quyết.

8. Mối quan hệ công tác với các cơ quan liên quan

Thường trực HĐND huyện giữ mối liên hệ phối hợp công tác với các Ban của HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát chuyên đề tại địa phương, thực hiện tốt chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định. Tham dự Hội nghị trực báo 6 tháng đầu

năm do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại thị xã Đức Phổ và Hội nghị trực báo năm 2023 tổ chức tại huyện Bình Sơn.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; trong hoạt động giám sát chuyên đề; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại nơi đại biểu trú cù.

9. Một số hoạt động khác của Thường trực HĐND huyện

- Ban hành và triển khai kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

- Tổ chức thăm, chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thường trực HĐND huyện đã nghỉ hưu nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tham gia đoàn công tác thăm, chúc tết các gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị trực tết theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện.

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp huyện, xã năm 2023.

- Tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND huyện với Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và năm 2023.

- Tổ chức Gặp mặt nữ đại biểu HĐND huyện nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Dự Lễ Công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh: Chiến thắng Trà Nô xã Ba Tô và Thắng cảnh thác Cao Muôn xã Ba Vinh.

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2023).

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp của huyện và dự lễ giao nhận quân năm 2023.

- Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2014-2022 trên địa bàn huyện. Tham gia cùng đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại các địa phương ngoài tỉnh.

10. Đánh giá chung

Năm 2023, mặc dù chịu sự tác động của những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế- xã hội của huyện, nhưng với tinh thần chủ động tích cực trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND huyện luôn bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo được sự thống nhất, đồng

thuận giữa các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Nghị quyết HĐND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND - UBND huyện tập trung tham mưu, giúp việc, phục vụ, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đối với hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế như:

- Việc tổ chức giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, việc xem xét các Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn có lúc chưa thường xuyên.

- Một số đại biểu HĐND huyện chưa chủ động sắp xếp, bố trí đầy đủ thời gian tham gia các hoạt động của HĐND; chưa dành nhiều thời gian cho việc thu thập thông tin, nghiên cứu sâu các qui định để vận dụng trong quá trình hoạt động HĐND.

- Hoạt động chất vấn chưa thu hút số đông Đại biểu HĐND huyện tham gia, chỉ tập trung một số Đại biểu “quen mặt”, thường là Đại biểu các Ban của Hội đồng nhân dân, và một số đại biểu có kinh nghiệm tham gia công tác hội đồng. Nhìn chung, kỹ năng chất vấn của một số Đại biểu còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND huyện. Chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, chỉ đạo các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình cụ thể của các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của năm 2024; nội dung giám sát năm 2025 đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2024. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và các kết luận sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

3. Tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, nhất là các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo; phát huy vai trò của thành viên Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện.

4. Phối hợp với UBND huyện, các ngành, địa phương xử lý kịp thời, cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

5. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ trong năm. Phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, báo cáo HĐND huyện. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị có tính chất bức xúc cử tri và trả lời tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2024.

6. Triển khai hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

7. Tổ chức Hội nghị trực báo giữa TT HĐND huyện với tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, đồng thời định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu dân cử; Thường xuyên thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động đối với HĐND các xã, thị trấn.

8. Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương ngoài tỉnh.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thường trực HĐND huyện Ba Tư kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng ĐDB QH& HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Các tổ chức chính trị xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Thị Y Ban Quý

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 80 /BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của
Thường trực Hội đồng nhân huyện Ba Tơ)



TT	Nội dung nghị quyết	Số lượng ban hành
I	NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 9 (CHUYÊN ĐỀ)	02
1	Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 16/3/2023 Thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện.	
2	Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 16/3/2023 Về kế hoạch đầu tư công 2023 thực hiện chương trình MTQGXDNTM và chương trình dự án khác.	
II	NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 10 (CHUYÊN ĐỀ)	04
1	Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.	
2	Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh.	
3	Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.	
4	Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026.	
III	NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 11 (KỶ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023)	08
1	Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện.	
2	Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh cơ cấu vốn giữa nguồn phân cấp và thu sử dụng đất của một số dự án chi tiết).	

3	Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án 2 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 Nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện.	
4	Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 thống nhất danh mục đầu tư công năm 2023 của dự án 2 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.	
5	Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn tăng thu thuộc ngân sách tỉnh năm 2022 và đối ứng ngân sách huyện.	
6	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn tăng thu thuộc ngân sách tỉnh năm 2022.	
7	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022.	
8	Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023	
IV	NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)	03
1	Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 31/8/2023 về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.	
2	Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 31/8/2023 về chủ trương đầu tư dự án đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang.	
3	Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 31/8/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.	
V	NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ)	06
1	Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	
2	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	

3	Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	
4	Nghị quyết về phân bổ, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ ngân sách tỉnh thực hiện công trình cấp nước sạch nông thôn.	
5	Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ.	
6	Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu (5), khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.	
VI	NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 14 (KỶ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM)	06
1	Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.	
2	Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.	
3	Phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.	
4	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách năm 2024.	
5	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025.	
6	Về giao số lượng người làm việc trong Hội Chữ Thập đỏ và các hội đặc thù huyện năm 2024.	
Tổng cộng: 29 nghị quyết		

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC QUỘC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA
THƯỜNG TRỰC HÒND VÀ CÁC BAN HÒND TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 80 /BC-HÒND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của
Thường trực Hội đồng nhân huyện Ba Tơ)

TT	Nội dung	Cơ quan thực hiện
1	Khảo sát việc giải quyết một số kiến nghị có tính chất bức xúc của cử tri tại 05 xã: Ba Thành, Ba Động, Ba Giang, Ba Bích và thị trấn Ba Tơ.	
2	Giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HÒND, UBND và UBMTTQVN xã, thị trấn và Quy chế làm việc của UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 06 xã: Ba Liên, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Nam, Ba Lế, Ba Giang.	<i>TT HÒND huyện</i>
3	Giám sát hoạt động của Thường trực, các Ban HÒND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 07 xã: Ba Động, Ba Cung, Ba Bích, Ba Lế, Ba Tiêu, Ba Trang và thị trấn Ba Tơ	
4	Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn các xã: Ba Trang, Ba Vinh, Ba Dinh, Ba Vi.	<i>Ban Pháp chế HÒND huyện</i>
5	Giám sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2021 - 2022 của cơ quan CSĐT công an huyện, Viện KSND huyện, Chi cục THADS huyện Ba Tơ.	
6	Giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư các công trình khẩn cấp trên địa bàn huyện trong 02 năm 2020 – 2021 tại Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện;	<i>Ban Kinh tế - Xã hội HÒND huyện</i>
7	Giám sát việc triển khai thực hiện mô hình khuyến nông thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021 tại Trung tâm Dịch vụ - nông nghiệp huyện.	

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VĂN BẢN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH
KHI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TRONG THỜI GIAN
GIỮA HAI KỶ HỌP HĐND, TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 80 /BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của
Thường trực Hội đồng nhân huyện Ba Tơ)

TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Công văn số 94/HĐND ngày 16/02/2023 Về việc chủ trương xử lý hụt thu ngân sách cấp huyện hưởng năm 2022.	
2	Công văn số 105/HĐND ngày 27/4/2023 Về việc điều chỉnh một số nội dung dự toán năm 2023.	
3	Công văn số 125/HĐND ngày 10/8/2023 Về việc chủ trương sử dụng nguồn thu kết dư năm 2023.	
4	Công văn số 139/HĐND ngày 26/10/2023 Về việc chủ trương phân bổ vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 (dự phòng để lại) để đối ứng Chương trình MTQG, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư khi đủ điều kiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện.	
5	Công văn số 141/HĐND ngày 02/11/2023 Về việc thống nhất điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2023 của một số đơn vị dự toán cấp huyện và sử dụng nguồn điều chỉnh giảm để bổ sung tăng một số nội dung chi năm 2023.	
6	Công văn số 146/HĐND ngày 13/11/2023 Về việc chủ trương điều chỉnh giảm dự toán chi được giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023.	